

พระวิญญูญาณบริสุทธ

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

พระวิญญาณบริสุทธิ์

การเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ภายหลังเราจะหั่งพระวิญญาณของเราลงมาบนมนุษย์ทั้งปวง และบุตราบุตรีของเจ้าทั้งหลาย จะกล่าวคำพยากรณ์ และคนแก่ของพวกเขาเข้าฝันเห็น และคนหนุ่มของพวกเขาจะเห็นนิมิต ในคราวนั้นเราจะหั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเรามาบนทาสทาสี เราจะสำแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนพื้นโลก คือเป็น เลือด ไฟ และควันพลุ่งขึ้นเป็นลำดวงอาทิตย์จะกลับมืดไป และดวงจันทร์ก็จะกลับเป็นเลือด ก่อนที่วันใหญ่อันน่ากลัวของพระเยซูฮาวาห์จะมาถึง คือทุกคนที่ออกพระนามของพระเยซูฮาวาห์จะรอด พระธรรม โยเอล 2:28-32 นี้แหละคือพระสัญญาที่อัครสาวกเปโตรได้ยกขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ เนื่องจากองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่กับเขา กิจการบทที่สอง”

1. ข้อแรกที่เราควรสังเกต คือการเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาด้วยพระองค์เอง คือเป็นองค์พระเจ้าในสภาพวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาด้วยพระองค์เอง พระเจ้าทรงภาวะสภาพเป็นสามบุคคล คือพระบิดา พระบุตร (พระเยซู) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหมือนกับพระเยซูเสด็จลงมาจากเมืองสวรรค์ และได้ประทับอยู่ในมณฑลกาลิลีและมณฑลยูดาเป็นเวลาสามสิบสามปีครึ่ง ปัจจุบันโลกนี้เป็นสถานที่ประทับขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงเป็นบุคคลจริง ๆ และเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความรัก มีพระสติปัญญาและมีพระเจตนา องค์พระวิญญาณพระองค์นี้แหละซึ่งประทับอยู่ภายในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูยังอยู่ในโลกนี้ ปัจจุบันพระวิญญาณองค์นี้กำลังประทับอยู่กับเรา และทรงพระประสงค์จะประทับอยู่ภายในใจของคนทุกคนที่ยินดีถวายจิตใจให้แก่พระองค์

2. การหั่งลงมาอย่างอุดมสมบูรณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งได้กล่าวไว้อย่างชัดในภาษาฮีบรู คำว่า “หั่งลง” หรือ “เทลง” มีความหมายกว้างมาก คือหมายถึงการโปรยกระจายลงมาจนเป็นการหั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยปราศจากความจำกัด พระองค์ไม่ได้พระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ลงแต่เพียงส่วนหนึ่งหรือครั้งหนึ่งเท่านั้น แต่ทรงหั่งหรือพระราชทานให้ครบเต็มทั้งหมด และไม่มีสิ่งใดจำกัดไว้เลย พระองค์ได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พระเยซูคริสต์อย่างไม่จำกัดอย่างไร พระเจ้าก็พระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ครบเต็มทั้งหมดให้กับพวกเราโดยไม่จำกัดอย่างนั้น

3. เกี่ยวกับอาณาบริเวณแห่งการหั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการหั่งทั่วสากลจักรวาล และทรงหั่งลงบนบรรดาเนื้อหนังทั้งหมดทั่ว ๆ ไป สมัยก่อนการเทพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในอาณาเขต

จำกัด เช่นเฉพาะบุคคลและเฉพาะชาติ แต่เดี๋ยวนี้หาได้จำกัดเช่นนั้นไม่ เป็นการหลังพระพรลงให้ปรากฏทั่วไป ทั้งชาติยูดาและคนนานาชาติโดยเสมอ ภาคแก่นมนุษย์ชาติทั่ว ๆ ไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงพระพรของพระองค์ทางด้านสังฆารองค์พระวิญญูณบริสุทธิ์ทรงกระทำให้ร่างกายของเราเป็นที่พระวิหารของพระองค์ และทรงทำให้เนื้อหนังของเราเป็นพระราชวังของพระองค์

4. ไม่มีการถืออายุเป็นอุปสรรคในการรับพระสัญญาของพระเจ้า พระสัญญาให้แก่คนหนึ่งและคนแก่ รวมทั้งบุตรและบุตร... ฯลฯ ฉะนั้นต่อไปนี้ แม้ว่าจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและผ่านเหตุการณ์แห่งชีวิตมาอย่างซ้ำซ้อนก็ตาม จึงไม่ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษของคนนั้นเลย เพราะพระวิญญูณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระสติปัญญา ประกอบด้วยฤทธิ์เดชอำนาจทั้งสิ้น และเป็นของมนุษย์ทุกคนซึ่งไว้วางใจพระเจ้า

5. ไม่มีความแตกต่างในชั้นวรรณะของมนุษย์เกี่ยวกับการรับพระสัญญาของพระเจ้า จะเป็นทาสหรือทาสีก็จะถูกนับรวมเข้าด้วยกันทั้งนั้น ไม่มีผู้ใดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะอยู่ต่ำหรือสูง จะไม่ถูกกดลงให้เป็นอุปสรรค เพื่อกีดกัน เขาเหล่านั้นมิให้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูคริสต์

6. ของประทานแห่งพระวิญญูณชนิดพิเศษ และการสำแดงอาการปรากฏแห่งองค์พระวิญญูณเป็นการยกให้แก่เรา “บุตรา บุตรี ของเจ้าทั้งหลายจะกล่าวคำพยากรณ์และคนแก่ของพวกเจ้าฝันเห็นและคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต” การสำแดงตามรายการเหล่านี้ เช่น คำพยากรณ์ การฝันเห็นและนิมิต เป็นของประทานแห่งพระวิญญูณบริสุทธิ์ ที่ทรงสำแดงน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อบรรดามนุษย์เพื่อเขาจะรับใช้พระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เหมาะสมแก่เราในการทำการชนิดนั้น ๆ

การพยากรณ์ คือการพูดรวมทั้งการเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าโดยฤทธิ์เดชอำนาจแห่งพระวิญญูณบริสุทธิ์

ฝันและนิมิต คือการแสดงออกอย่างแจ่มแจ้งเป็นพิเศษของพระวิญญูณบริสุทธิ์ตามที่องค์พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระทัยจะให้ผู้รับใช้ซึ่งอุทิศถวายตัวของเขารับใช้พระองค์

7. การเสด็จลงมาของพระวิญญูณบริสุทธิ์เป็นการนำเอาความรอดมาให้มนุษย์ทุกคนที่เต็มใจจะรับ นี่ไม่ใช่เป็นแต่ให้เพียงชนหมู่น้อย สองสามคนที่จะรับฤทธิ์เดชของพระองค์เท่านั้น แต่ทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาอย่างกว้างขวางของพระองค์แก่ทุก ๆ คนที่ประสงค์จะเชื่อและรับเอาพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ช่วยไถ่บาปของตน

8. พระสัญญาที่รวมถึงฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่อยู่เหนือธรรมชาติ เช่น “เราจะสำแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้าและพื้นโลก” เมื่อพระวิญญูณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเมื่อวันเพ็ญเทศกาลทรงประกอบไปด้วยฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมชาติได้ทรงกระทำการของพระองค์ ผ่านผู้เชื่อทั้งหลายในการรักษาโรค

และทรงทำพระราชกิจของพระองค์ในการเป็นพยานเพื่อให้โลกที่ไม่เชื่อพระองค์ได้รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่เสมอ

บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร และจะมีผลเป็น

อย่างไรเมื่อได้รับแล้ว

ในการสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันในเรื่องนี้ ได้มีข้อความหรือถ้อยคำสั้น ๆ เป็นวลีเขียนไว้อย่างชัดเจนตามที่เราพบในพระคัมภีร์ พระกิตติคุณ พระคัมภีร์กิจการ และพระคัมภีร์จำพวกจดหมาย ถ้อยคำเหล่านี้เป็นการนำชวนใจให้ศึกษาอย่างยิ่ง เช่น “บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” “เติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” “พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนเขาทั้งหลาย” “ของพระราชทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์” “เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอำนาจจากเบื้องบน” ในการศึกษาจากถ้อยคำหรือวลีเหล่านี้ มีข้อความที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนซึ่งบอกถึงเหตุการณ์อย่างเดียวกัน จึงเป็นสาระสำคัญว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งนี้ไว้แก่บุตรของพระเจ้าทุกคน คือให้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และให้หมั่นเติมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้อพระคัมภีร์ที่อยากจะให้เราค้นดูมีอยู่สามข้อ คือกิจการ 1:4,5,8 ดังมีข้อความต่อไปนี้ “เมื่อพระองค์ได้ทรงประชุมกับอัครสาวกพร้อมกัน จึงกำชับเขามิให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้คอยรับตามสัญญาของพระบิดา เพราะว่าขอให้นิให้รับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่ไม่ช้าไม่นานท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มสืบทั้งมณฑลยูดา มณฑลสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” พระคัมภีร์ตอนนี้มีความหมายว่าอะไร? และการรับบัพติศมาด้วยน้ำคืออะไร? เราได้เห็นคนที่รับบัพติศมาด้วยน้ำแล้วว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นให้เราพิจารณาและตอบคำถามสั้น ๆ ต่อไปนี้

1. บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?
2. อะไรเป็นผลแห่งการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์?
3. ใครจำเป็นต้องรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์?
4. ใครจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้?
5. จะสังเกตได้อย่างไรว่าได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์?

1. บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?

จะรู้ได้อย่างไรว่ารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหรือยังไม่ได้รับ เราต้องรู้ได้จาก ความรู้ที่แน่นอนจากความเข้าใจของเราเอง ในพระธรรมกิจการ 1:4,5 ว่าจะได้รู้จักได้ เพราะการรอคอยของเหล่าอัครสาวก เหล่าอัครสาวกจะรู้แน่นอนได้อย่างไร ถ้าการรอคอยของพวกเขาไม่สำเร็จสักที และเวลาที่จะเริ่มต้นไม่กำหนดไว้ในการที่จะออกไปประกาศ แน่ละเขามีเวลาหยุดและรอคอย และก็มีเวลาตั้งต้นออกทำการ และในกิจการ 19:2 ว่าเปาโลได้มาถึงคริสตจักรเอเฟซัสแล้วถามเขาว่า “เมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า? เขาตอบว่า เปล่า แม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็คงไม่เคยได้ยินว่ามีเลย” มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้อาจารย์เปาโลไม่พอใจกับสาวกในจำนวนสิบสองคนนี้ เพราะท่านเองเห็นว่า ถ้าเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จำนวนของสาวกจะไม่อยู่เท่าเดิม สาวกของพระเยซูต้องเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวยืนยันและให้เขาู้แน่ว่าจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยไม่ต้องรอคอยเหมือนพวกอัครสาวก และก่อนปิดการประชุมก็เห็นว่าเขาทั้งสิบสองคนได้ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์ได้กำหนดไว้อย่างแน่นอนแล้วถึงเรื่องการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราทั้งหลายจะรู้ได้และรับได้

การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็แตกต่างและเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการบังเกิดใหม่ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเป็นพยานและการประกาศ เพราะนี่คือความประสงค์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกข้อในพระคัมภีร์เก่าหรือใหม่ที่กล่าวถึงการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วย่อมบ่งถึงการเป็นพยานและการรับใช้พระเจ้าเสมอไป

2. อะไรเป็นผลแห่งการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์?

มีอยู่หลายประการ แต่สิ่งเหล่านั้นจะสรุปได้ในคำเดียว และคำนั้นคือ “ฤทธิ์เดช” “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา” กิจการ 1:8 เป็นสิ่งแน่นอนว่าทุกคนซึ่งรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะรับพระราชทานฤทธิ์เดช ฤทธิ์เดชในการทำงานที่พระองค์เจ้าทรงเรียกให้เขาทำ และจะมีฤทธิ์เดชในการเข้าส่วนแห่งชีวิตใหม่ในการปฏิบัติพระเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องระมัดระวังเมื่อเราจะกล่าวและสั่งสอน เพราะ “ฤทธิ์เดชนี้จะไม่ปรากฏในอาการอย่างเดียวกันในมนุษย์ทุกคน” เราจะพิสูจน์ได้จากพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 12:4-13 โปรดอ่านและพิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่า ของประทานนั้นมี ต่าง ๆ ชนิดจากพระวิญญาณองค์เดียว และอีกคำหนึ่งที่ว่า “อีกคนหนึ่ง” คำกล่าวนี้ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเท่าที่จะชัดได้แล้ว และยังเน้นเป็นหลายครั้ง แม้ว่าเป็นบัพติศมาอันเดียวกันด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ก็ยังมีอาการปรากฏต่าง ๆ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวนั้น ผลแห่งการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอย่างหนึ่งในบุคคลคนหนึ่งตามตำแหน่งหน้าที่ซึ่ง

พระเจ้าทรงเรียกให้เขาทำ และของประทานอื่น ๆ ก็ทรงประทานให้แก่อีกคนหนึ่ง ตามความเหมาะสม ในกิจการงานที่พระองค์ทรงเรียกเขา แต่ในเรื่องนี้เองหลายคนจึงเข้าใจผิดไป เขาได้ยื่นถึงผู้ที่รับ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พระราชทานของประทานแก่คนนั้นคนนี้ ซึ่งเหมาะสมกับการงานของผู้ที่พระองค์ทรงเรียกเขา แล้วคนเหล่านั้นเข้าใจผิดไป คิดว่า ถ้าเขาได้รับ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาต้องได้รับของประทานอย่างเดียวกันกับคนอื่นที่ได้รับ แต่การคิด อย่างนั้นไม่ตรงหรือถูกต้องกับพระคัมภีร์ของพระเจ้าเลย

เหตุที่เขาหลงไปจากความจริงก็เมื่อเขาศึกษาถึงเรื่องนี้ บางทีเพราะพระธรรมกิจการบทที่ 2 บท ที่ 9 และบทที่ 19 ซึ่งให้เขาเห็นว่าผู้ที่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดภาษาแปลก ๆ ดังนั้น ก็คงหมายความว่าทุกคนที่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องพูดภาษาแปลก ๆ ด้วยเหตุนี้จึง ขอให้เราได้เปิดพระคัมภีร์ของพระเจ้าอีกที ใน 1 โครินธ์ 12:4-13 เราก็มองเห็นได้ว่ามีการรับบัพติศมา ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระองค์เดียว “แต่มีของประทานต่าง ๆ จากพระวิญญาณองค์เดียวนั้น” และทั้งยังได้กล่าวถึงของประทานในประการต่าง ๆ ไว้ว่า คนอื่น ๆ ก็ได้รับของประทานต่างชนิดกัน เราจะสังเกตได้เกี่ยวกับการพูดภาษาแปลก ๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายการสุดท้าย แห่งรายชื่อของประทาน อื่น ๆ ก่อนที่จะจบบทนี้ในข้อ 28-31 เราก็มองอีกครึ่งหนึ่งว่า “ฝ่ายพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ ในคริสตจักร คืออัครสาวกเป็นชั้นเอก ศาสดาพยากรณ์เป็นชั้นโท อาจารย์เป็นชั้นตรี แล้วค่อนนั้นมาก็มี ผู้กระทำอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ผู้รักษาโรคต่าง ๆ ผู้อุปการ และผู้ครอบครอง และผู้รู้ภาษาแปลก ๆ คน เหล่านั้นเป็นอัครสาวกทุกคนหรือ เป็นศาสดาพยากรณ์ทุกคนหรือ เป็นครูทุกคนหรือ กระทำการ อิทธิฤทธิ์ได้ทุกคนหรือ รักษาโรคต่าง ๆ ได้ทุกคนหรือ พูดภาษาแปลก ๆ ได้ทุกคนหรือ แปลภาษา แปลก ๆ ได้ทุกคนหรือ” เราจะเห็นว่า ภาษาแปลก ๆ อยู่สุดท้ายรายการอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้นเราเห็นว่าเปาโลได้สอนสมาชิกแห่งคริสตจักรอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตาม 1 โครินธ์ 12:12-14 “ด้วยกายนั้นเป็นกายเดียว แต่ยังมีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะทั้งปวงนั้นหากมีหลายส่วนยังเป็นกายอันเดียวกันใด พระคริสต์ก็เป็นฉันนั้น เพราะว่าถึงเราเป็นพวกยูดาห์ก็ดี เป็นพวก เฮเลนก็ดี เป็นทาสก็ดีหรือมิใช่ทาสก็ดี เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาแต่พระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกาย อันเดียว และพระวิญญาณองค์เดียวนั้นซาบซ่านอยู่ ด้วยว่ากายนั้นจะเป็นอวัยวะอันเดียวหามิได้แต่เป็น หลายอวัยวะ” ฉะนั้นทุกคนในคริสตจักรนั้นที่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คงไม่เป็นอวัยวะ อย่างเดียวกัน คงมีคนที่ไม่พูดภาษาแปลก ๆ แต่ยังเป็นอวัยวะแห่งกายเดียว ที่จะว่าเกี่ยวกับการพูดภาษา แปลก ๆ เป็นเครื่องหมายที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่พูด ภาษาแปลก ๆ เป็นเครื่องหมายที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือว่าถ้า

ไม่พูดภาษาแปลก ๆ เป็นอันว่ายังไม่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นคำสอนที่ไม่ตรงกับหลักพระคัมภีร์ของพระเจ้าและเป็นการขึ้นกับหลักพระคัมภีร์

โปรดจำไว้ว่าพระวิญญาณเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินว่า ของประทานของพระเจ้าจะปรากฏอาการออกในกรณีที่พระองค์จะกรุณาในอาการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น ตาม 1 โครินธ์ 12:11 ว่า “แต่ว่าสารพัดการกระทำเหล่านั้น พระวิญญาณองค์เดียวได้ทรงประทานให้แก่ทุกคนให้กระทำตามชอบพระทัยพระองค์” ในข้อความนี้สอนเราว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราเองที่จะเลือกหรือขอให้พระวิญญาณให้เราตามที่เราเลือกได้ตามใจเราชอบสำหรับของเรา ไม่ใช่เราที่จะเลือกเองงานชนิดนั้นชนิดนี้หรือแห่งนั้นแห่งนี้ แล้วขอพระองค์ทรงยื่นยื่นรับรองให้เรามีความสามารถที่จะรับใช้ตามใจในงานหรือสถานที่ที่เราได้เลือกไว้แล้ว ข้อนี้ผิดและผิดแน่ ๆ แม้จะพูดสักพันหนก็ยังผิดอยู่นั่นเอง แต่หน้าที่ของเราคือการที่มอบถวายตัวของเราทั้งหมดให้พระวิญญาณเป็นผู้จัดการแล้วพระองค์ทรงเลือกของประทานและทำให้เรามีความสามารถที่จะประกอบกิจซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกอย่างเหมาะสมกับตัวเราแล้ว และทรงมอบให้แก่เรา พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเลือกหน้าที่ให้เราที่จะรับใช้และทำให้เราเหมาะสมกับงานที่พระองค์ทรงเลือกให้ นั่น ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงได้หลงไป เขาได้เลือกเอาของประทานของตัวเอง อาจเป็นการเลือกพูดภาษาแปลก ๆ หรือการเป็นผู้ประกาศ หรือเลือกของประทานอื่น ๆ เาเอง ทั้ง ๆ ที่เขาไม่มีความรู้สักอย่างนั้นเลย เขาก็ยังพยายามบงการหรือบังคับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าต้องยื่นให้ตามที่เขาได้สั่งเอาหรือเลือกเอาเองนั้นจากพระเจ้า ข้าพเจ้ารู้จักคนหนึ่งที่เขาได้ขอให้พระเจ้าประทานของประทานซึ่งเขาเลือกเอาเอง และเขาก็คอย ๆ สัปดาห์แล้วสัปดาห์แล้วเดือนแล้วเดือนแล้ว ปีแล้วก็ปีแล้วก็ยังไม่ได้แต่ก็ยังคอยเพราะเขาได้เลือกของประทานเอาเองตามใจที่เขาชอบและอยากได้เท่านั้น

แต่เรารู้ได้อย่างแน่นอนว่า ใครก็ตามที่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาจะประกอบไปด้วยฤทธิ์เดชในการรับใช้ซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่เคยมี เขาจะมีฤทธิ์เดชเพื่อทำการของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกให้เขาทำนั้น

3. ใครจำเป็นต้องรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์?

พระคัมภีร์ตอบคำถามนี้ให้เราอย่างแจ่มแจ้ง ลูกา 24:49 เราควรจะอ่านถอยหลังตั้งแต่ข้อ 44 ไป จะให้ข้อความที่ติดต่อกัน “ท่านทั้งหลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่านั้นและนี่แน่ะ เราจะอำนวยการให้คำสัญญาแห่งพระบิดาของเราสำเร็จที่ท่านทั้งหลาย แต่ท่านทั้งหลายจะคอยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม กว่าท่านจะไปได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาแต่เบื้องบน” ในข้อนี้จะเห็นว่าพระเจ้าได้ให้คำสั่งแก่ผู้ที่ทำการ ไม่ให้เขาออกทำการจนกว่าเขาจะรู้แน่นอน และรับการเตรียมตัวเพื่อการทำงานนั้นก่อนคือ “คำสัญญาแห่งพระบิดาของเราสำเร็จที่ท่านทั้งหลาย” นั่นก็คือ การประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาแต่เบื้องบน เป็นการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำเหล่านี้ได้กล่าวแก่อัครสาวก 11 คน เราไม่ควรออกทำการของพระองค์จนกว่าเราได้รับ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าท่านจะเปิดดู กิจการ 8:12-17 เราจะพบว่าเมื่ออัครสาวกได้มาถึง คริสตจักรตั้งใหม่ ๆ สิ่งแรกที่เขาพิจารณาก็คือว่า คริสตสมาชิกเหล่านั้นได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ และเราพบเรื่องนี้ในกิจการบทที่ 19

เนื่องจากข้อความเหล่านี้ จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าจำเป็นต้องรับ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และประกอบด้วยฤทธิ์เดชก่อนการทำงานปฏิบัติพระเจ้า อีกประการ หนึ่ง ข้าพเจ้าขอกล่าวเพิ่มเติมว่า ใครก็ตามที่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแน่อนแล้วก็ตาม ผู้นั้นจำเป็นต้องรับการเพิ่มเติมฤทธิ์ใหม่ ๆ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติพระองค์ในกรณี ใหม่ ๆ ทุกอย่าง อัครสาวกเปโตรได้กล่าวไว้ใน กิจการ 2:4 เขาได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันฟื้นเทสเตแล้ว แต่เมื่ออยู่ในกิจการ 4:8 เปโตรก็รับพระวิญญาณเพิ่มเติมอีก เราสมัยนี้ก็จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ ๆ

4.ใครจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้?

บัดนี้เรามาดังคำถามสำคัญและเหมาะสมกับตัวเราเองด้วย ขอบคุณพระองค์เจ้าที่เราไม่ได้ ปฏิเสธหรือสงสัยในเรื่องนี้ และพระองค์เองเป็นผู้ตอบคำถามนี้อย่างชัดเจนที่สุด เราพบได้ใน กิจการ 2:39 “ด้วยว่าคำที่ตรัสสัญญา นั้นได้แก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คน ทั้งหลายที่อยู่ไกล คือทุกคนที่พระเจ้าของเราจะทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์” คำสัญญาที่ปรากฏใน พระคัมภีร์นี้เป็นของประทานของพระเจ้า คือการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ บัพติศมาด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์มีไว้เพื่อทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าในทุกยุคทุกสมัยในประวัติศาสตร์ของ คริสตจักร บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคน

5.จะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร?

นี่คือคำถามสำคัญอีกคำถามหนึ่ง และมีคำตอบชัดเจนในพระคำรัสของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อความ ที่เข้าใจได้ง่ายอย่างชัด คำตอบตามพระคำรัสของพระเจ้าประกอบเป็นรูปบันไดขั้น ๆ ถ้าใครจะเดินตาม บันไดเป็นขั้นเหล่านี้ก็จะรู้ว่า เขาเป็นผู้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหรือยัง?

บันไดขั้นตอนนี้มีอยู่ 7 ขั้น และผู้ที่เดินตามจะได้รับพระพร เราจะพบบันได 7 ขั้นนี้ในกิจการ 2:38 เปโตรกล่าวว่า “จงกลับใจเสียใหม่ และรับบัพติศมาในนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อ ความผิดบาปของท่านจะยกเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ขั้นที่หนึ่ง คือ ในสองก้าวแรกจะพบคำว่า กลับใจเสียใหม่ “กลับใจเสียใหม่คำนี้ได้เปลี่ยน ความคิดของเราถึงสามประการ

1. เป็นเรื่องพระเจ้า
2. เรื่องพระเยซูคริสต์
3. เรื่องความบาป

ในการสรุปความคิดนี้ กิจการ 2:36 และ 37 ว่า “เหตุฉะนั้นให้ซาดีอัสราเอลทั้งปวงทราบแน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูนี้ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขนตั้งขึ้นให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคริสต์” แล้วข้อ 37 “เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้ว ก็รู้สึกแปลบปลาบใจ...” ข้อ 38 “...จึงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในนามพระเยซูคริสต์สืบทุกคน” ในการเปลี่ยนความคิดของเราก็คือ เราต้องรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า นี่แหละคือขั้นแรก ก้าวแรกแห่งการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขั้นที่สอง ขั้นนี้อยู่ในการกลับใจเสียใหม่ เกี่ยวกับการกระทำบาปและรักที่จะทำบาปทั้งพร้อมที่จะทำตามความประสงค์ของมัน เมื่อเราเปลี่ยนเป็นการปฏิเสธบาปและเลิกทำบาปทั้งสิ้น ดังนั้นในขั้นนี้จึงควรที่เราจะเลิกทำบาป เพราะจะทำบาปและอยากรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยไม่ได้

ขั้นที่สาม “จงกลับใจเสียใหม่....บาปของท่านจะยกเสีย” จำเป็นที่เราจะต้องประกาศอย่างเปิดเผยต่อชาวโลกในเรื่องการเลิกทำบาปและรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของตน อย่าลืมว่าการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เป็นสมบัติของผู้ที่เชื่อชนิดชอบแอบเชื่ออย่างลับ ๆ ไม่เปิดเผยแต่ต้องเป็นสมบัติของผู้ที่ยอมรับเชื่อพระเยซูอย่างเปิดเผยต่อโลกว่า เขาจะไม่กระทำบาปอีกและจะรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของตน

ขั้นที่สี่ กิจการ 5:32 “เราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงคำเหล่านี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็พยานด้วย” นี่คือความจริงที่พบใน กิจการ 2:38 เราต้องรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา และเป็นพระเจ้าของเราเท่านั้น แต่เราต้องเชื่อฟังพระองค์ผู้ซึ่งจะเป็นผู้บังคับบัญชาของเรา และนี่แหละหมายถึงการเชื่อฟังและประพฤติตาม เราต้องเชื่อฟังพระองค์ในทุกอย่าง ไม่ใช่แต่เพียงอย่างหนึ่งหรือสองสามสิ่งเท่านั้น แต่เชื่อฟังทุกอย่างที่พระองค์ได้สั่งเรา นี่คือรากฐานที่สำคัญยิ่งที่สุดในการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ “คือการยอมทำและงานโดยไม่มีข้อแม้หรือเกี่ยวงอนใด ๆ ในพระบัญชาของพระเจ้าที่สั่งให้เราทำทุกประการ”

ขั้นที่ห้า ก้าวนี้จะพบได้ใน ยอห์น 7:37-38 “ถ้าผู้ใดกระหายให้ผู้นั้นมาหาเราและดื่มน้ำ ผู้ที่วางใจในเรา แม้น้ำประกอบด้วยชีวิตจะไหลออกจากภายในผู้นั้น เหมือนได้มีคำเขียนไว้แล้ว คำนั้นพระเยซูตรัสถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้รับ” ขั้นนี้ก็คือ ถ้าใครหิวกระหายหมายความว่ากระหายอยากได้รับพระวิญญาณจริง ๆ ก็จะได้รับ (อิสยาห์ 44:3) ถ้าใครหิวกระหายจะได้รับทุกคน

ขั้นที่หก ลูกา 11:13 “เหตุฉะนั้นท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้น สักเท่าใดพระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนทั้งปวงที่ขอกจากพระองค์” ข้อนี้ ก็คือให้เราขอกจากพระองค์ ขอโดยความจริงในการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงอธิษฐาน ด้วยความมั่นใจเพื่อจะรับพระพรด้วยการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขั้นที่เจ็ด เราได้มาถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นประการสำคัญที่สุดแล้ว หลายคนได้พลาดจากขั้นนี้ไป มากกว่าขั้นอื่น ๆ ในการรับพระพร มาระโก 11:24 “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะ อธิษฐานขอพระเจ้านั้นท่านจะปรารถนาสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านคงจะได้สิ่งนั้น” บันไดขั้นที่ 7 นี้ เป็นขั้นแห่งความเชื่อมั่นเป็นการเชื่อว่าจะได้รับจากพระองค์ตามที่เราขอและมั่นใจไว้ แต่ถ้าเราไม่เชื่อ และวางใจในพระสัญญาแม้เราจะอธิษฐานก็จะได้ไม่ได้รับอะไรเลย เราทั้งหลายจำเป็นต้องเชื่ออย่างมั่นคง จึงจะได้รับ

ท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหรือยัง? ท่านจะได้รับแน่นอน

พิมพ์ที่โรงพิมพ์รัชการมภ์
134 ถนนจักรพรรดิพงษ์ พระนคร
สนใจ หงส์การมภ์ ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา

1957